



## บันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่าง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ๔ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทั้ง ๕ ฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. การจัดทำให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน

๒. การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง

๓. การส่งเสริมให้สถาบันในเครือข่ายดำเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และนำผลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ

๕. การส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาจากทั้ง ๔ สถาบัน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์กรเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง ๕ ฝ่ายได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกันด้วยแล้ว

บันทึกข้อตกลงนี้ ได้จัดทำขึ้น ๕ ฉบับ มีข้อความถูกต้องและตรงกัน ซึ่งทั้ง ๕ ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายได้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖



(ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์)  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



(รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



(รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคนานนท์)  
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ



(ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



(ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



(นายวีรวิทย์ วีรวิทย์)  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พยาน